

GIỮA HAI KỶ HỢP

Đi đến tận cùng vấn đề đại biểu chất vấn

Tất cả gia đình người có công nếu có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ về nhà ở

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Vũ Thị Lụa (tổ Vũ Thu) chất vấn đồng chí Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 nội dung liên quan đến việc thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Cả 3 nội dung đại biểu chất vấn đã được đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình cụ thể ngay tại kỳ họp, đồng thời những vấn đề đã được ngành chỉ đạo tập trung giải quyết, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể từng vấn đề được làm rõ trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Thái Bình với đồng chí Nguyễn Văn Bái.

Phóng viên: Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí đối với những gia đình người có công đã tự bỏ tiền ra làm nhà mà không có biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, theo Hướng dẫn liên ngành số 04 thì đã giải quyết như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Bái: Theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Thông tư số 98/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2014 với tổng số hộ thuộc diện hỗ trợ là 25.830 hộ, trong đó xây mới 15.827 hộ, sửa chữa là 10.003 hộ.



Khởi công xây dựng nhà ở cho người có công ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình). Ảnh: NGUYỄN DŨNG

đối tượng ưu tiên số 1 (theo danh sách để án đã được phê duyệt), trong đó hỗ trợ 1.729 hộ xây mới, 360 hộ sửa chữa (hộ đã tự bỏ tiền ra làm nhà 740 hộ, xây mới 529 hộ, sửa chữa 211 hộ).

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng đã làm nhà ở, đặc biệt là với 740 hộ tự bỏ tiền xây nhà mới và sửa chữa nhà ở nhưng chưa có biên bản hiện trạng ban đầu, chưa xác lập hồ sơ hoàn thành từng giai đoạn theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 04 của liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 08 ngày 16/8/2017 để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng tự bỏ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà.

Theo Hướng dẫn liên ngành số 08, các trường hợp thủ tục hồ sơ hoàn thiện như sau:

- Trường hợp thiếu đơn đề nghị: hướng dẫn đối tượng làm đơn đề nghị.

- Trường hợp thiếu biên bản hiện trạng ban đầu, UBND xã triển khai cho Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã tổ chức họp với ban công tác mặt trận thôn, một số hộ trong thôn, xã biết rõ hoàn cảnh, tình trạng nhà ở của đối tượng trước khi xây mới, sửa chữa và đại diện trạng ban đầu, chưa xác lập hồ sơ hoàn thành từng giai đoạn theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 04 của liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 08 ngày 16/8/2017 để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng tự bỏ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà.

Theo Hướng dẫn liên ngành số 08, các trường hợp thủ tục hồ sơ hoàn thiện như sau:

thành, việc xây dựng nhà ở của đối tượng. Trên cơ sở đó đánh giá, xác định hiện trạng nhà ở khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Trường hợp thiếu các thủ tục khác như danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở, tổng hợp nhu cầu kinh phí..., văn bản thiếu thuộc các loại bổ sung thủ tục của cấp đủ để bảo đảm hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định.

Như vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho các hộ tự bỏ kinh phí xây nhà đã được giải quyết. Các hộ người có công tự bỏ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đã được UBND tỉnh tạm ứng ngân sách (theo Quyết định số 1666/QĐ-UBND) hỗ trợ 365 nhà (154 nhà xây mới, 211 nhà sửa chữa); nguồn huy động từ các ngân hàng hỗ trợ 375 nhà xây mới. Đến nay, các huyện, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ giải ngân.

Phóng viên: Đối với những gia đình người có công, có trường hợp đang ký sửa chữa nhưng khi đến nhà thì bị hư hỏng nặng nên bắt buộc phải xây mới và họ đăng ký xây mới nhưng không đủ điều kiện để xây mới nên chuyển sang sửa chữa có được hay không? Nếu được thì cần thủ tục gì? Nếu không được thì lý do tại sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Bái: Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức từ hỗ trợ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách trung ương đã duyệt cấp cho địa phương thì cho phép tiếp tục thực hiện; các trường hợp khác thì địa phương tự cân đối kinh phí từ ngân sách hàng năm của địa phương hoặc từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ". Do vậy, các hộ người có công có thể chuyển đổi từ xây mới sang sửa chữa hoặc từ sửa chữa sang xây mới. Trường hợp làm phát sinh thêm kinh phí để nghị UBND các huyện, thành phố xem xét trích từ ngân sách địa phương hoặc quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hỗ trợ người có công để bảo đảm người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định.

Về thủ tục, hồ sơ: Hộ người có công với cách mạng có đơn đề nghị được điều chỉnh chuyển đổi hình thức hỗ trợ, trong đơn nêu rõ nội dung cần chuyển đổi và lý do chuyển đổi gửi UBND cấp xã tổng hợp, có văn bản báo cáo và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, giải quyết, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Về trình tự thủ tục, thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 04.

Phóng viên: Đối với những gia đình người có công nhóm 2 đã làm nhà rồi thì Sở đã tham mưu giải quyết như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Bái: Tổng số hộ còn lại của đề án (nhóm 2) là 20.263 hộ, trong đó 11.720 hộ xây mới nhà, 8.543 hộ sửa chữa. Thực hiện Thông báo số 30/TB-UBND ngày 7/6/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đợt 2, giai đoạn II, bảo đảm các điều kiện quy định:

- Có tên trong danh sách đã được phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 2521 ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh.

- Điều kiện hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 2, mục II Hướng dẫn liên ngành số 04.

- Chưa được hỗ trợ về nhà ở từ các nguồn khác.

- Phải bảo đảm nhà ở sau khi cải thiện đạt yêu cầu quy định tại Công văn số 796 ngày 14/4/2017 của Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thứ tự ưu tiên được sắp xếp như sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ già cả, neo đơn, nhà có nguy cơ sập đổ trong mùa mưa, bão, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (được địa phương bình xét đưa vào diện đối tượng được ưu tiên).

Đến hết ngày 28/11/2017, theo báo cáo, 8/8 huyện, thành phố đã tiến hành rà soát 20.263 hộ người có công có tên trong danh sách để án. Kết quả rà soát có 14.568 hộ có tên trong danh sách để án để nghị được hỗ trợ cải thiện nhà ở (chiếm 71,89% tổng số hộ còn lại của đề án).

Qua kết quả rà soát của các huyện, thành phố cho thấy: Tổng số đối tượng thuộc nhóm ưu tiên (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ già cả neo đơn, nhà ở có nguy cơ sập đổ) là 9.364 hộ, trong đó xây mới là 5.354 hộ, sửa chữa là 4.010 hộ; số hộ tự bỏ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở là 5.204 hộ (trong đó xây mới là 3.287 hộ, sửa chữa là 1.917 hộ); số hộ chưa có cơ sở để đề nghị hỗ trợ là 5.505 hộ do người có công đã chết, người có công di chuyển đi nơi khác, không có nhu cầu cải thiện nhà ở, nhà ở không đủ điều kiện hỗ trợ; trong đó người có công đã được nhận hỗ trợ từ các nguồn huy động khác là 634 hộ.

Theo nguyên tắc trên, khi có nguồn kinh phí trung ương cấp, Sở sẽ phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đối với những hộ hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng chính sách.

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định tạm ứng 40 tỷ đồng để hỗ trợ 1.000 hộ người có công xây mới nhà ở. 8/8 huyện, thành phố đã triển khai bình xét, lập danh sách 1.000 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách hộ trợ. Ngày 25/10/2017, Sở đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng ban hành công văn gửi UBND các huyện, thành phố và thành viên Ban Chỉ đạo triển khai kiểm tra, thẩm định nhà theo danh sách đề xuất của UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách để triển khai hỗ trợ theo quy định.

Để tiếp tục triển khai hỗ trợ cho nhóm đối tượng còn lại, Sở đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn II (đợt 2).

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI

Ông Ngô Văn Huỳnh, thôn Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà



Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn Thái Bình có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tôi mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tế. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội đầu tư cho phát triển, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tổ chức và cá nhân, tạo sự nhất trí, đồng lòng để xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển; trong đó, đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Bà Phạm Thị Mơ, Trưởng thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy



Thu nhập chính của nhiều nông dân hiện nay từ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, bà con làm thêm một số nghề phụ để tăng thu nhập song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Tôi và nhiều cử tri kiến nghị tỉnh, các ngành, các địa phương có giải pháp cụ thể đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, có điều kiện đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về vùng nông thôn phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút lao động tại chỗ, tạo cơ hội cho người dân nông thôn có việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Phạm Đức Mến, thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ



Thời gian qua, người nông dân gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản... Đầu ra của sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào tư thương và thường xuyên chịu cảnh "được mùa mất giá". Cử tri mong rằng tại kỳ họp này các đại biểu HĐND tích cực thảo luận, tham mưu cho tỉnh, các địa phương làm tốt công tác quy hoạch tổng thể vùng sản xuất, vùng nguyên liệu; mở rộng và tăng cường mối liên kết "4 nhà": nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp; khuyến khích đưa công nghệ mới vào khâu thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất vừa tiêu thụ sản phẩm cho khu vực nông thôn vừa tạo việc làm cho lao động địa phương.

NHÓM PHÓNG VIÊN

THUY TRÌNH

Sử dụng hiệu quả máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời (MNNLMT) là loại thiết bị sử dụng quang năng của mặt trời để làm nóng nước. Nhờ sử dụng thiết bị này đã giúp hàng trăm hộ dân xã Thụy Trình (Thái Thụy) tiết kiệm được từ 30 - 40% chi phí điện năng tiêu thụ hàng tháng. Những năm gần đây, kinh tế phát triển giúp đời sống của người dân Thụy Trình ngày càng được cải thiện. Cùng với đó là nhu

cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt hàng ngày của bà con cũng tăng cao. Bên cạnh những giải pháp truyền thống như đun nước nóng bằng bếp gas, bếp điện thì nhiều hộ đã lắp đặt bình nóng lạnh tại phòng tắm để phục vụ sinh hoạt gia đình. Thế nhưng, bên cạnh những tiện ích mà thiết bị này mang lại thì nhược điểm lớn nhất của nó là có công suất tiêu thụ điện năng tương đối lớn, trung bình 2.000W/h. Vì

thế, để duy trì hoạt động của thiết bị này, nhiều hộ dân đã phải chi thêm vài trăm nghìn đồng thanh toán tiền điện hàng tháng. Để giải quyết bài toán về kinh tế, nhiều hộ dân đã lựa chọn lắp đặt, sử dụng MNNLMT, giúp tiết kiệm điện năng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người sử dụng.

Gia đình anh Phạm Đức Tuấn, thôn Đông là một trong những hộ sử dụng MNNLMT sớm

nhất xã (năm 2013), anh cho biết: Trước đây, khi chưa sử dụng thiết bị này nhà tôi phải lắp đặt 2 bình nóng lạnh có dung tích 20 lít/bình để phục vụ sinh hoạt gia đình. Từ khi lắp đặt MNNLMT đã giúp giảm tiền điện hơn 200.000 đồng/tháng, giảm 40% điện năng tiêu thụ hàng tháng.

Cũng giống như gia đình anh Tuấn, hộ anh Nguyễn Văn Hà, thôn Đoàn đang sử dụng MNNLMT rất có hiệu quả. Ngoài việc sử dụng nguồn nước nóng do thiết bị này đem lại để sinh hoạt gia đình anh Hà còn phục vụ cho salon tóc của mình. Do đặc thù làm nghề cắt tóc phải thường xuyên dùng nước ấm để gội đầu cho khách nên anh Hà đã sử dụng MNNLMT có dung tích lớn 200 lít với chi phí gần 7 triệu đồng.

Anh Hà cho biết: Qua hơn 2 năm sử dụng thiết bị này thiết bị tiết kiệm được đã đủ chi phí lắp đặt ban đầu. Khi chưa sử dụng thiết bị này tôi lắm tưởng nó chỉ



Mỗi tháng gia đình anh Phạm Đức Tuấn giảm được hơn 200.000 đồng tiền điện nhờ sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời.

cung cấp được nước nóng khi trời nắng vào ban ngày. Thiết bị thì thiết bị này có bốn dự trữ và cung cấp đủ nước nóng vào ban đêm, thậm chí đến sáng hôm sau

vẫn có nước nóng. Trong ngày đông lạnh giá, thiết bị này vẫn có thể cho nước ấm, chỉ sợ những ngày trời âm u. Để khắc phục một phần tình trạng này, tôi đã lắp đặt loại máy có dung tích lớn, chứa được nhiều nước nóng hơn để dùng trong những ngày đông.

Ông Phạm Đình Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Trình cho biết: Những năm gần đây, địa phương thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức nhiều buổi tập huấn về chủ đề tiết kiệm năng lượng. Qua các buổi tập huấn này giúp người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, đồng thời được giới thiệu về

các thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng trong đó có MNNLMT. Từ đó đã có nhiều hộ lắp đặt, sử dụng thiết bị này và mang lại hiệu quả kinh tế cao khi giúp giảm từ 30 - 40% chi phí tiền điện hàng tháng. Đến nay, toàn xã có gần 300 hộ sử dụng thiết bị này.

Với việc nhiều hộ dân trên địa bàn sử dụng MNNLMT cho thấy vấn đề tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo đang được người dân Thụy Trình rất quan tâm, chú trọng. Không chỉ sử dụng MNNLMT, nhiều hộ dân nơi đây còn áp dụng mô hình sử dụng bể biogas trong chăn nuôi để lấy khí đốt, lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện dân dụng có ghi nhãn tiết kiệm năng lượng...

TRẦN TUẤN